



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ Mthai</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เดินทางวิจัยยาและสารสกัดจากกัญชา หลังได้รับอนุญาตให้มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อทำการวิจัย คาดภายใน 1 ปี จะเห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ 5 ปีจะได้ยาที่มีคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว mClinica เปิดเผยผลสำรวจ เภสัชกรไทยอยากขายหรือจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเภสัชกรชุมชนเต็มใจที่จะจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชา, ร้านขายยาบริเวณพื้นที่ห่างไกลต้องการขายยาที่พัฒนามาจากกัญชาเช่นเดียวกัน และ 79% ของเภสัชกรชุมชนทั่วประเทศ คิดว่ายาที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถทำให้ออกกฎหมายได้</p> <p>-เสนอข่าว นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงกรณีเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนสามารถปลูกกัญชาได้หรือไม่ ว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ปลูกและขายไม่ได้ แต่สามารถทำได้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ออย. โดยความเห็นชอบของ กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ แต่วิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจะต้องมีสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตจาก ออย. ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่จะไม่รับผิดชอบเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัดต่อประกาศของ กกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ และหากต้องดำเนินการควบคุม จะต้องนำเสนอสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ยื่นขอเพิ่มกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน</p>
<p>เว็บไซต์กระปุก ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>New100.5 TNN</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>Chiangmainews</p> <p>new1005</p> <p>thaigov</p> <p>Chiangmainews</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>new1005</p>	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ช่วงวันที่ 23-27 มี.ค. 2562 ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนกทม.และปริมณฑลมีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน คาดการณ์สภาพอากาศเดือน เม.ย. อุณหภูมิอาจถึง 43 องศาเซลเซียส สลับกับฝนฟ้าคะนอง และในบางช่วงมีพายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้รพ.ทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เตรียมแผนรับมือแล้ง สำรองน้ำกิน น้ำใช้ ให้เพียงพอต่อการจัดบริการประชาชน และจัดหาแหล่งน้ำสำรอง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดหาแหล่งน้ำจัดธรรมชาติ หรือขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาสำรองไว้ใช้ในรพ. รวมทั้งจัดทำมาตรการประหยัดน้ำในรพ.และบ้านพักเจ้าหน้าที่ จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ ตรวจสอบท่อประปาไม่ให้มีการรั่วไหล และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ช่วยกันประหยัดน้ำ ซึ่งพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง ได้เตรียมพร้อมแล้ว เช่น รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไม่ควรใช้โทรศัพท์ เปิดคอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรืออยู่ใกล้ประตูหน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะฟ้าร้องฟ้าผ่าขณะเดียวกัน พร้อมแนะ 7 วิธี ชับซี่ให้ปลอดภัยช่วงฝนตกหนัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนออนไลน์ TNN16</p>	<p>คำป่วยการ อสม.</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จ่ายเงินคำป่วยการอสม.ไปแล้วตั้งแต่ 20 มี.ค. 2562 ที่จ่ายช่วงใกล้เลือกตั้งเนื่องจากกระบวนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ไม่เกี่ยวกับการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมถึงมอบ Smart card อสม. ให้แก่อสม. จ.จันทบุรี ที่รพ.สต.บางกระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์MTHAI เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Newtv ช่อง 3 ThaiPBS workpointnews</p>	<p>ปลาตอร์ลี้นำเข้าปนเปื้อนสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. แดงกรณีมีข่าวงานวิจัยพบปลาตอร์ลีนำเข้าปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ ว่า ออย.ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบปลาตอร์ลีนำเข้าตามสถานที่ต่างๆ โดยขั้นแรกจะใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์จะทราบผลทั้งหมด และหากแหล่งใดตรวจพบว่ามียาปฏิชีวนะจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง พร้อมทั้งเตรียมประสานผู้ทำงานวิจัย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และตรวจสอบแหล่งที่มาของผลงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากยาปฏิชีวนะที่พบสามารถสลายได้จากความร้อนในการปรุง และหากมีหลงเหลือจะมีปริมาณน้อยมากหลังจากนี้ ออย.จะเข้มงวดการตรวจสอบสารปนเปื้อนมากขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์Mthai เว็บไซต์Mthai</p>	<p>พบพลาสติกในน้ำป้อน</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ให้ความสนใจโพสต์ในทวิตเตอร์ของ @cestlalunette ที่แชร์ประสบการณ์พบพลาสติกปนอยู่กับน้ำผลไม้ป้อน เป็นเศษพลาสติกแผ่นใส ขนาด 1-2 มม.โดยมีผู้เข้ามาแชร์ประสบการณ์แบบเดียวกันจำนวนมาก</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะวิธีเมื่อเจอสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ดังนี้ 1.ถ่ายรูป (ฉลากโดยเฉพาะวันผลิต-วันหมดอายุ และตัวสินค้า) พร้อมเก็บบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และใบเสร็จจากร้านที่ซื้อไว้เป็นหลักฐาน (ควรถ่ายสำเนาใบเสร็จเก็บไว้ด้วย) 2.หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรไปพบแพทย์ และขอใบรับรองแพทย์เพื่อเก็บหลักฐานยืนยัน 3.นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจท้องที่ 4.ทำหนังสือถึงบริษัท พร้อมแนบสำเนาหลักฐานทั้งหมด และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ทางบริษัทดำเนินการอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 5.หากบริษัทเพิกเฉย ให้ร้องเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 02-248-3734 หรือสายด่วน ออย. 1556</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย</p> <p>ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>โรคไข้วัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล แดงข่าว มหันตภัยไข้วัดใหญ่ คร่าชีวิตได้หากไม่ป้องกัน โดยนพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศึกษาไข้วัดใหญ่ กล่าวว่า WHO คาดการณ์ว่า ในปี 2562 การระบาดของโรคไข้วัดใหญ่น่าจะรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า ซึ่งไทยมีการจัดหาวัคซีนไข้วัดใหญ่ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม แต่ที่ผ่านมา กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนเพียงร้อยละ 10 จึงอยากให้มารับวัคซีนให้ครบ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ WHO ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อเด็ก</p> <p>ด้าน นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กฯ กล่าวว่า ในปีนี้สายพันธุ์ไข้วัดใหญ่ที่จะระบาดในไทยน่าจะเป็นสายพันธุ์บี ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 9 เท่า โดยวัคซีนป้องกันแบบ 3 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์บีด้วย สามารถป้องกันได้ร้อยละ 60-70 และเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะช่วยลดระยะเวลาการป่วยจาก 7 วัน เหลือ 1-2 วัน และลดอัตราการนอนรพ. ซึ่งปีนี้สปสช.จะจัดวัคซีนเพิ่มเป็น 4 ล้านโดส ส่วนการผลิตวัคซีนไข้วัดใหญ่ชนิดเชื้อตายของไทย คาดว่าไม่น่าจะเกิน 3-4 ปี อาจจะแล้วเสร็จ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.อรินทยา พรหมนิธิกุล รอง ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เผยผลวิจัย พบวัคซีนไข้วัดใหญ่ช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ร้อยละ 36 รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตที่ 1 ปี ได้อย่างมีนัยสำคัญ และอัตราการกลับมานอนรพ.ลดลง</p> <p>นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้มีการจัดการเตรียมระบบการเฝ้าระวังโรคไข้วัดใหญ่ และเสนอการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยวัคซีนที่กรมฯ จัดซื้อจะใช้ในการป้องกันบุคลากรแพทย์</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p>การขึ้นทะเบียนนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า พบความพยายามขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>Twitter</p>	<p>ทะเบียนในรูปแบบต่างๆ เช่น แก๊ซหนังสือรับรองการเรียน เมื่อตรวจพบความผิดปกติทำให้ขึ้นทะเบียนไม่ได้ ก็เปลี่ยนมาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งมีการเขียนเอกสารคำร้องแบบเดียวกัน ใช้ถ้อยคำคล้ายคลึงกัน ล่าสุด ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านนวดตามจังหวัดต่างๆ พบเอกสารของหมอนวดบางร้านที่ออกให้ก่อนได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนฉบับจริง มีการปลอมลายเซ็นของเจ้าพนักงานคนที่ลงไปตรวจสอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ</p> <p>- น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สนับสนุนการดำเนินการของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเห็นว่าควรเปิดเผยรายชื่อร้านนวดที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ นอกจากนี้ ควรรวบรวมกลุ่มหมอนวดที่เสียหายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการต่อ</p> <p>ส่วนในโซเชียลมีเดีย มีการเผยแพร่คลิปเสียงคล้ายการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยคลิปแรก หญิงคนหนึ่งไปขึ้นทะเบียนหมอนวดที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่ขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะมีใบรับรองการอบรมจากสมาคมปี 2560 หญิงอีกคนที่ถูกเรียกว่า "ครู" แนะนำให้เดินมาที่สมาคม และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอเปลี่ยนใบรับรองจากปี 2560 เป็นปี 2557 ส่วนคลิปที่ 2 เป็นการสนทนาของผู้หญิง 2 คน ชี้แจงเรื่องการซื้อขายใบประกาศ ระบุว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใน จ.เชียงราย สามารถออกใบประกาศให้ได้โดยไม่ต้องมาสอบยกระดับ แต่มีค่าใช้จ่าย พร้อมย้ำว่าเป็นการคุยกันภายใน ยืนยันว่าได้แน่นอนเพราะเคยทำมาแล้ว</p> <p>- ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง แจ้งมายังทวิตเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ตรวจสอบร้านนวดเดือนที่รองรับทัวร์จีน บริเวณถนนเทียมร่วมมิตร มีหมอนวดเดือนและอายุน้อย คาดว่าเป็นเด็กนักเรียนที่มาทำงานช่วงปิดเทอม</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ Chiangmainews เว็บไซต์ workpoint</p>	<p>เตรียมพร้อมร่างกายก่อนไปเลือกตั้ง</p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย สถานที่เลือกตั้งบางแห่งอาจอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง อากาศร้อน ประชาชนควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนวันเลือกตั้งควรนอนหลับสนิทให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้ว เลือกกินอาหารที่สุกสะอาด หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง สวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี สวมหมวกหรือกางร่มป้องกันแดด ใช้โลชั่นกันแดดที่มีค่า SPF 15 ขึ้นไปก่อนออกจากบ้าน สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรมีผู้เดินทางไปด้วย หากพบผู้มีอาการตัวร้อนจัด เหงื่อไม่ออก ผิวน้ำแดงและแห้ง สับสน มึนงง อาจเป็นโรค Heat stroke ควรนำเข้าที่ร่ม ถอดเสื้อผ้าเหลือเท่าที่จำเป็น ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ และศีรษะ จากนั้นรีบนำส่ง รพ. ให้เร็วที่สุด</p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ chiangmainews.co.th</p>	<p>วันน้ำโลก</p> <p>- เสนอสรุปข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า น้ำประปาควรมีคลอรีนอิสระหลงเหลืออยู่ 0.2 - 0.5 ppm. จึงจะสามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ประชาชนที่บริโภคน้ำประปาในช่วงหน้าร้อนอาจได้กลิ่นคลอรีนแรงมากขึ้น สามารถตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีเพื่อให้คลอรีนระเหยไป หรือใช้เครื่องกรองที่มี Activated carbon เพื่อกำจัดคลอรีนในน้ำประปาก่อนนำมาบริโภค กรณีที่จะนำขวดพลาสติกเก่ามาใช้ ควรทำความสะอาดให้ทั่วถึง และสังเกตลักษณะของขวด หากมีรอยขุ่น ไม่ควรนำมาใช้ หรือหากขวดปนเปื้อนดินควรหลีกเลี่ยงนำมาใช้ซ้ำ สำหรับพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือดอย่างน้อย 1-2 นาที เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินมาใช้ ควรแกว่งสารส้มชนิดก้อนให้ตกตะกอนก่อน ที่สำคัญ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนกรอง รองหรือดักน้ำใส่ภาชนะ</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เตือนอันตรายยาไอซ์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ระบุ ยาไอซ์ทำให้เกิดการเสพติดได้ง่ายเพราะออกฤทธิ์รวดเร็วและร้ายแรง มีอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้เสพมากกว่ายากลุ่มเมทแอมเฟตามีนอื่น ๆ การรักษาจะบำบัดอาการขาดยาและภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิต ซึ่งผู้เสพยาไอซ์มักมีอาการซึมเศร้า บางรายรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย แพทย์จะให้ยาต้านอาการซึมเศร้าจนอาการดีขึ้น และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ป่วยเรียนรู้การใช้กระบวนการทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างพลังใจให้เข้มแข็ง รู้จักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการเสพยา รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ใช้เวลาในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแลหลังบำบัดประมาณ 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพยา</p>
<p>เว็บไซต์ Chiangmainews</p>	<p>เตือนอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ news1005.fm	<p>พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่าที่มักเกิดในพื้นที่โล่งแจ้ง สวน นา ไร่ โดย 1.หลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งในขณะที่ฝนตก ฟ้าคะนอง รวมทั้งการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา 2.หลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า ไม่ควรใช้โทรศัพท์ เปิดคอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรืออยู่ใกล้ประตูหน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะขณะฟ้าร้องฟ้าผ่า 3.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 4.กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน และไม่ออกจากรถโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ขับรถควร เปิดไฟหน้ารถ ปรับระดับความเร็วใบปัดน้ำฝนให้เหมาะสม ลดความเร็ว ทั้งระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงการแซง กรณีรถลื่นไถล ควรลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้แล้วค่อยๆ เหยียบเบรก และหากระดับน้ำท่วมขังสูงกว่าขอบประตูรถ ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>การดูแลผู้สูงอายุมีภาวะฟุ้งฟิง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เร่งพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพเพื่อรองรับการจัดระบบบริการสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและมีภาวะฟุ้งฟิง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค รก.แทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะฟุ้งฟิง ทั้งเจ้าหน้าที่และครอบครัวหรือผู้ดูแลต้องมีทักษะและองค์ความรู้เฉพาะ เพื่อรับมือกับอาการทางพฤติกรรมและจิตที่แปรปรวนและความเสื่อมถอย ในรูปแบบการดูแลตามแนวคิด Humanitude ซึ่งเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ความจำ หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.การพูด 2.การสบตา 3.การสัมผัส และ 4.การจัดทำทางแนวตั้งตรง ซึ่งเหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยเฉพาะ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>อันดับความสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ รายงานเรื่องความสุขโลก ปี 2562 ซึ่งใช้ตัวชี้วัดจากระดับความสนุกสนาน ความกังวล สวัสดิการสังคม เสรีภาพทางสังคม ปัญหาคอร์รัปชัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รายได้ต่อหัวประชากร และอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี พบว่า จาก 156 ประเทศทั่วโลก ไทยมีความสุขอันดับ 52 ของโลก ลดลงจากอันดับ 46 ในปีที่ผ่านมา และลดติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อันดับ 10 ความมีเสรีภาพและความสนุกสนานอันดับ 18 และ 20 ส่วนตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชัน อันดับ 131 รายได้ต่อหัวประชากร อันดับ 62 และอายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดี อันดับ 58 หากเทียบในอาเซียน ไทยมีความสุขอันดับ 2 ส่วนประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือฟินแลนด์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch